


FW


3 จาก นางสาวปิยะนุช สวัสดิ์ (คณะอุตสาหกรรมเกษตร) [ทราบและส่งต่อ](#) 11 พ.ค. 2566 15:04
วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการต่อ

ถึง นายอนงค์ ผมขาว (คณะอุตสาหกรรมเกษตร) 

ข้อความ :
ทราบ แจ้งตามเสนอ

FW

2 จาก นายอนงค์ ผมขาว (คณะอุตสาหกรรมเกษตร) [ทราบและส่งต่อ](#) 10 พ.ค. 2566 12:25
วัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาเสนอ

ถึง นางสาวอุไรวรรณ ศักยภินันท์ (คณะอุตสาหกรรมเกษตร)  ทราบ 10 พ.ค. 2566 15:37

ข้อความ :
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอุตสาหกรรมเกษตร

ด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้
อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนฯ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
และสมัครได้ที่เว็บไซต์ <https://pmuc.or.th/?p=8196> ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวัน
ที่ 22 พฤษภาคม 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

- เพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา
- เห็นควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผู้สนใจทราบผ่านทางระบบ CMU e-Document และนำขึ้น Web site คณะฯ ต่อไป

แพรวนภา มั่งชี่

ที่ อว 6203/ ว 1917

2 พฤษภาคม 2566



เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้วย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้น จากการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นหน่วยงาน
ภายใต้ร่มนิตินิบุคคลของ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่
22 พฤษภาคม 2566

ในการนี้ คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา
และคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โดยมีรายละเอียดตามคิวอาร์โค้ดข้างท้ายหนังสือนี้ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
<https://pmuc.or.th/?p=8196>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



นางสาววลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์

เลขาธิการคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ



รายละเอียดเพิ่มเติมการรับสมัคร

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

โทร 02 1095432 ต่อ 891 (ชุดพิเศษ)

Email: chutipan.ank@nxpo.or.th